



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ)
Office of Insurance Commission

โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers)
สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๕

๑ เรื่องเดิม

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ) ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี และกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๕ รวมถึงอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต ๒๕๖๕ ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ รวมทั้งดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต ๒๕๖๕ และในปีการผลิตต่อไป ในภาพรวมแบบเชิงรุกอย่างต่อเนื่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น สำนักงาน คปภ จึงได้กำหนดแผนการดำเนินการโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประกันภัย โดยเฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยตรง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรได้อย่างถูกต้อง

๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒ ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะไปเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่อให้แก่เกษตรกร (Training for the Trainers)

๒ ๒ เพื่อผลักดันให้การประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าไปเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกร

๒ ๓ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้การประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

๒ ๔ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติการประกันภัยพืชผล

๓ สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

จัดทำสื่อความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

๓ ๑ File Artwork ในรูปแบบ Brochure คู่มือการอบรมความรู้ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๕

๓ ๒ File Artwork ในรูปแบบ Q & A (ถาม-ตอบ) ไขข้อข้องใจประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖

- ๓๓ File Spot Audio ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ภาษาถิ่น ๔ ภาษา
- ๓๔ File Artwork ในรูปแบบ Photo Album

๔ ระยะเวลาดำเนินการ

ช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕

๕ ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

๖ ผลลัพธ์ของโครงการ

๖๑ ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการประกันภัยและการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต ๒๕๖๕ และนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับนำไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร (Training for the Trainers) ได้เป็นอย่างดี

๖๒ การประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สามารถเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงภัยจากธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกร

๖๓ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนการปฏิรูปการประกันภัยพืชผลต่อไป

กลุ่มงานส่งเสริมการประกันภัย
สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค
สำนักงาน คปภ.



Scan QR Code

Download File